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สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันที ่๒๖ – ๒๗ มิถนุายน ๒๕๖๖ 

๓. สถานที ่ ณ จังหวัดระยอง 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

หนว่ยงานภาครฐั                       ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน                         อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้ต้องอาศัยกลไก
หรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวฒุิสภา ประชาชนทุกภาคส่วน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา และความต้องการที่แท้จริง
จากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
ผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 
๖. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่ติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยการ
น าแผนฯ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์
ที่เป็นรูปธรรมโดยตรง พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนราชการ  
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๗. วิธีการประเมินผล 
  
   สังเกต                 สอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 
 
                 สัมภาษณ ์              อื่น ๆ 

 
 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือ 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวน ๑๐๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๑๐๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

๕๓ 
๔๗ 

๕๓.๐๐ 
๔๗.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๕๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๐) เป็นเพศหญิง 
จ านวน ๔๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐)   

 
 ๒. อายุ 
   

อายุ จ านวน ร้อยละ 
๕๑ – ๖๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี

๓๔ 
๓๐ 
๒๒ 
๗ 
๖ 
๑ 

๓๔.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๗.๐๐ 
๖.๐๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอายุ อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี ปี จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๒๒ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๐) อายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี 
จ านวน ๖ คน  (คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐) และอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐) 
ตามล าดับ 
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 ๓. ระดับการศึกษา 
   

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
มัธยมศกึษา 

สูงกว่าปรญิญาตรี 
ประถมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
ไม่ได้เรียน 

๖๑ 
๑๘ 
๑๐ 
๕ 
๔ 
๒ 

๖๑.๐๐ 
๑๘.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๕.๐๐ 
๔.๐๐ 
๒.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
   
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖0.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศกึษา จ านวน ๑๘ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๐) สูงกว่าระดับปริญญาตร ีจ านวน 
๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐) ระดับประถมศึกษา จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐) อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐) และไม่ได้เรียน จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐) 
ตามล าดับ 

 
 ๔. อาชีพหลัก 
   

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่น ๆ 

เกษตรกรรม 

๔๒ 
๓๐ 
๑๕ 
๑๐ 
๓ 

๔๒.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๑๕.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๓.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ จ านวน ๔๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๐) 

รองลงมา ได้แก่ อาชีพค้าขาย จ านวน ๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐) อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๕ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๑๕.๐๐) อาชีพอื่น ๆ จ านวน ๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐) และอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 
๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐) ตามล าดับ 
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 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์สื่อ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
อื่น ๆ 

๗๔ 
๕๕ 
๕๒ 
๔ 
๑ 

๗๔.๐๐ 
๕๕.๐๐ 
๕๒.๐๐ 
๔.๐๐ 
๑.๐๐ 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจาก บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

จ านวน ๗๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๕๕ 
คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐) วิทยุ/โทรทัศน์ จ านวน ๕๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๐) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท
ต่าง ๆ จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐)  และอื่น ๆ จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐) ตามล าดับ 

 
ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

 

 
๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 

(%) ความคิดเห็น 
๑. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภา    
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๐๑ ๖๐.๒๐ ปานกลาง 

๒. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการควบคุม 
    การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหาร  
    (คณะรัฐมนตรี) 

๒.๙๙ ๕๙.๘๐ ปานกลาง 

๓. ท่านทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของวุฒิสภาในการ 
    พิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย 

๒.๙๗ ๕๙.๔๐ ปานกลาง 

รวม ๒.๙๙ ๕๙.๘๐ ปานกลาง 

 
 

 
๒. หน้าที่และอ านาจอื่นๆ ที่ท่านทราบ 
    - 
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๓. ความพึงพอใจต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ การดแูลอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ๓.๗๓ ๗๔.๖๐ มาก 
๒ สถานทีด่ าเนินโครงการฯ ๓.๗๒ ๗๔.๔๐ มาก 
๓ สมาชิกวฒุิสภาผู้ใหข้้อมูล/ตอบขอ้ซักถาม ๓.๖๘ ๗๓.๖๐ มาก 
๔ เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ ๓.๖๐ ๗๒.๐๐ มาก 

รวม ๓.๖๔ ๗๒.๘๐ มาก 
 
 ๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ ระดับ 
(%) ความคิดเห็น 

๑ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาชี้แจง 
   การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  
   มาน าเสนอให้ประชาชนรับทราบ ผ่านการรับรู้ของ 
   สมาชิกวุฒิสภา 

๓.๖๖ ๗๓.๒๐ มาก 

๒ น าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตมาบอกต่อ 
   เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
   ต่อไป 

๓.๖๒ ๗๒.๔๐ มาก 
 

๓ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
   ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

๓.๖๑ ๗๒.๒๐ มาก 

๔ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพิ่มช่องทางการ 
   ติดต่อสื่อสารกับวุฒิสภา 

๓.๕๙ ๗๑.๘๐ มาก 

รวม ๓.๖๓ ๗๒.๖๐ มาก 
  
 ๕. ท่านต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยเหลือในเรื่องใด 
    - ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  
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๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้  ๑๐๐  คน  
  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 
  - แบ่งออกเป็น (อ้างอิงตามกลุ่มเป้าหมาย) 
 
               ประชาชนทั่วไป                 เด็ก – เยาวชน                ผู้บริหาร ร.ร./ครู 
 
               ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ  
 
  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย  
 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง  
 - หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ระยอง เทศบางเมือมาบตาพุด ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง ประธานชุมชนหนองแฟบ ผู้อ านวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาจังหวัดระยอง ส านักงานธนารักษ์จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติเขา
แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กรมแผนที่ทหาร 

 - ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า 
       ชุมชน ก านนั ผู้ใหญ่บา้น นายอ าเภอเมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลเพ   

 - สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  
 
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ได้รับทราบถึงแนวความคิดในการ
แก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าประเด็นเรื่องร้องเรียนของพ่ีน้องประชาชนที่ยังด าเนินการ  
ไม่ส าเร็จ อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มีความตื่นตัวในการรวมพูดคุยกับประเด็นที่สมาชิก
วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องการ
สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบ โดยบรรยากาศในการพูดคุยมีความเป็นกันเอง  

    ๘.๓ เชิงเวลา  
   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

 
   อื่น ๆ .......................................................................... 
   
 ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ  
                          

เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 



๗ 
 

จุดที่ ๑ ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามและเยี่ยมชมความส าเร็จโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล  
           พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ต าบลมาบตาพุด 
อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 
๙. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 
๑๐. ข้อเสนอแนะจากประชาชน  - 
๑๑. สรุปสาระส าคัญ 
 

สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 
การหารือกับส่วนราชการ 
สมาชกิวุฒิสภา ประกอบดว้ย 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๒. พลเอก อูด้ เบื้องบน    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๓. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๔. พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๕. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๖. นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๗. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๘. นายจิรชยั มูลทองโร่ย   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๙. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลวีิโรจน์   สมาชิกวุฒสิภา (คณะกรรมการฯ) 

 
 

 

 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคตะวันออก ร่วมลงพ้ืนที่รับฟังข้อคิดเห็นจากส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในประเด็น
เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
หาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ต าบลมาบตาพุด โดยมี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  
ซึ่งประเด็นการหารือ มีดังนี้  
 
ประเด็นที่มีการหารือ  

๑. ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะช่วยพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ชายฝั่ง แต่ติด
ปัญหาในเรื่องของชุมชนที่บางพ้ืนที่เห็นด้วยและบางพ้ืนที่ไม่เห็นด้วย ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างสมบูรณ์  



๘ 
 

ตอบ ชาวบ้านในพ้ืนที่มีความต้องการโครงการนี้มากจึงไม่มีปัญหา แต่ก็มีบางกลุ่มที่คัดค้าน 
เนื่องจากเห็นว่ามีการถมทะเล เป็นการท าลายทัศนียภาพใต้ท้องทะเล ซึ่งได้มีการชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการไปเรียบร้อยแล้ว 

๒. ตามที่ได้มีข้อกังวลและความห่วงใย ต่อโครงการบริเวณด้านหัวและด้านท้ายโครงการ ที่คาดว่า  
จะเกิดปัญหาทรายไหลลงทะเลได้ ตรงนี้ได้มีแนวทางการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ 

ตอบ จากความกังวลที่จะมีทรายไหลลงทะเลนั้น โครงการฯ จะน าหินทิ้งปิดด้านหัวและท้าย
โครงการ เพื่อป้องกันทรายไหลลงทะเล โดยมีระยะทางยาวลงไปในทะเล ประมาณ ๑๐ เมตร  

๓. บริเวณด้านที่ต่อไปจากส่วนท้ายโครงการที่เห็นเป็นแนวโค้ง ส่วนนี้มีปัญหาเรื่องการกัดเซาะ
ชายฝั่งหรือไม่ ท าไมโครงการด าเนินการไม่ถึงพื้นที่ดังกล่าว 

ตอบ พ้ืนที่ดังกล่าวพบว่ามีปัญหาเช่นกัน แต่งบประมาณที่ได้รับนั้นไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องเลือก
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหารุนแรง เพื่อด าเนินการก่อน ส่วนระยะต่อไปหากไดร้ับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเตมิจะ
เร่งด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือจะได้มีแนวชายหาดที่สวยงาน สามารถท าเป็นแหล่วงท่องเที่ยว
บริเวณชายหาดได้ต่อไป 

 
ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๑ 

ณ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบ
และหาดสนกระซิบ ต าบลมาบตาพุด 

 

    
 

   
 

 
 



๙ 
 

จุดที่ ๒ ลงพื้นทีร่ับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน ณ วัดหนองแฟบ   
 

 

   
 

   
 

 
 

 
 
 
 คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพ้ืนที่ รับฟังความคิดเห็นจากพ่ีน้องประชาชน ณ วัดหนองแฟบ  
ประเด็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบ
และหาดสนกระซิบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 



๑๐ 
 

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาด
สนกระซิบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ความยาว ๘๙๐ เมตร  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน ๓ ครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการ เพ่ือความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เ พ่ือให้ผู้มีส่วนได้ -เสีย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น  
ให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อการสร้างเขื่อนฯ รวมถึงได้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
จากโครงการฯ ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คือเห็นด้วยกับโครงการ 

ความยาวในการศึกษาออกแบบ ๑,๗๙๐ เมตร ซึ่งงบประมาณปี ๒๕๖๔ อนุมัติที่ความยาว ๘๙๐ 
เมตร ระหว่าง กม.๑+๗ผช๐ – กม. ๐+๙๐๐ งบประมาณ ๖๐ ล้านบาท (เฟสแรก) ผลงานก่อสร้างที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จ คือ ปีต้นปี ๒๕๖๖ แต่สถานการณ์โควิดที่ท าให้ขาดแคลนแรงงาน และการปรับรูปแบบแปลน
ท าให้การแล้วเสร็จล่าช้ากว่า ๑๐๐ วัน คือคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม ซึ่งโครงการได้
ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้วกว่า ๙๐% ส าหรับงบประมาณที่จะได้รับในเฟสที่สอง ซึ่งจะสามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้จะต้องแล้วเสร็จเฟสแรกก่อน โดยมีความกังวลว่าการส ารวจและออกแบบไว้เดิมจะ
ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากสภาพความเป็นจริงของตลิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป  

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะ ได้ฝากประเด็นถึงกรม
โยธาธิการและผังเมืองช่วยผลักดันโครงการดังกล่าวไปยังฝ่ายบริหารและรัฐบาลที่ก าลังจะเข้ามาท าหน้าที่
ใหม่ด้วย  

เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ ต้องการให้เกิดโครงการเฟสที่ ๒ เนื่องจากเป็นความต้องการของชาวบ้าน
อย่างแท้จริง และเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ชาวประมงได้มีที่ขึ้นลงท ามาหากินได้สะดวกขึ้น และในโอกาสต่อไป
อยากให้จังหวัดพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ชายหาด เป็นพ้ืนที่ส าหรับการท่องเที่ยวการพักผ่อนของชาวบ้านต่อไป 
ส าหรับประเด็นปัญหาอื่น ซึ่งปัจจุบันมีวิทยาลัยสงฆ์ในพ้ืนที่เพ่ือจะได้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งก าลั ง
ท าการก่อสร้าง โดยได้งบประมาณก้อนแรก จ านวน ๓๒ ล้าน เพื่อสร้างอาคารเรียน 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะ ได้สอบถามว่า วิทยาลัยสงฆ์
จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเท่าไร จะก่อสร้างเสร็จโดยประมาณปีใด ขอให้ช่วยรายงานแผนให้รับทราบด้วย 

เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ งบประมาณ ๓๒ ล้านบาทนั้น จะก่อสร้างเสร็จภายในปลายปี ๒๕๖๖  
แต่อาจจะมีปัญหาล่าช้าที่ไม่มีผู้รับเหมาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  

หัวหน้าส านักงานจังหวัด ได้ให้ข้อมูลว่าได้สนับสนุนงบประมาณไปยังวิทยาลัยสงฆ์เพ่ิมเติมอีกกว่า 
๑๐ ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยท าท่อระบายน้ า  
ท าถนน แต่ขอเรียนให้ทราบว่าการจะสนับสนุนงบประมาณให้วิทยาลัยสงฆ์นั้นยาก เนื่องจากเป็นที่ธรณีสงฆ์
เป็นที่ต้องขออนุมัติจากกรมศาสตร์ ขออนุมัติจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอนในการขอ
อนุญาตที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งโครงการที่ท านั้นไม่ได้ขออนุมัติงบประมาณ แต่ใช้งบประมาณจาก
โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่  

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะ  อยากให้แผนการ
พัฒนาของวิทยาลัยสงฆ์ ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาจังหวัดด้วย เพ่ือให้เกิดความกลมกลืนประสาน
สอดคล้องกัน 

ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา : ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ได้ปรับระบบการท างาน จากเดิมที่ต่างคนต่างท า และจังหวัดที่ไม่ค่อยมีอ านาจที่จะ
เข้าไปจัดการงบประมาณจากส่วนกลาง แต่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็น  
จุดศูนย์กลางที่จะบูรณาการโครงการหรืองบประมาณต่าง ๆ ที่ลงในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในเขต



๑๑ 
 

ภาคเดียวกันก็สามารถบูรณาการงบประมาณและผลงานที่จะลงมาในกลุ่มจังหวัดได้ด้วย และการท างานตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ จะมีคณะกรรมการ ๓ ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ ร่วมด้วย และคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ซึ่งจังหวัดจะจัดท าโครงการหรือเสนองบประมาณอะไรไปนอกจากหน่วยงานจะคิดและเสนอ
โครงการแล้ว จะต้องรับฟังประชาชนและความต้องการจากชาวบ้านดว้ย ว่าสิ่งที่หน่วยงานคิดจะท านัน้ขดัตอ่
ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านหรือไม่ หากได้มีการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกา
ชาวบ้านและประชาชนจะเข้าไปมีส่วนรว่มเพื่อแสดงความตอ้งการหรือความไม่ตอ้งการและความเดอืดรอ้นที่
เกิดขึ้นได้ หน่วยงานจะต้องเอางบประมาณต่าง ๆ มาบริหารร่วมกันให้เป็นเอกภาพ ให้ได้ผลงานร่วมกันเป็น
ชิ้นเดียวกันสามารถตอบสนองความต้องการและการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 

เจ้าอาวาสวัดหนองแฟบ หากเป็นไปได้ส าหรับกองทุนการไฟฟ้าอยากให้ปรับระเบียบที่บังคับใช้กับ
วัด ซึ่งเป็นการปิดกั้นมาก เนื่องจากเมื่อก่อนสามารถน าเงินจากกองทุนการไฟฟ้าใช้ในการก่อสร้างปรับปรุง
และบูรณะวัดได้ แต่ตอนนี้ไม่สามารถน าเงินจากกองทุนการไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ 

ผู้แทนจากกองทุนการไฟฟ้า  ให้ข้อมูลว่า ยังไม่ได้ออกเป็นระเบียบที่ชัดเจน แต่ที่ประชุม
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน) มีความเห็นว่า ในกิจกรรมของวัดอยากให้
ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม คือ ร่วมบริจาคเงินเพ่ือท ากิจกรรมของวัด เช่น การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นตน้ 
แต่ข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะสิ่งปลูกสร้าง การบูรณะ ซ่อมแซมนั้น ใช้งบประมาณมาก หากรอ
งบประมาณจากการบริจาคของชาวบ้านก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ฉะนั้น เห็นว่าควรจะมีหน่วยงานที่จะต้อง
เข้าไปท าความเข้าใจกับคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส่วนกลาง) แม้คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า
ระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะเสนอเข้าไปแต่ผู้อนุมัติคือระดับสูง ประกอบกับระเบียบ
ของส านักพระพุทธศาสนาที่ออกใหม่ งบประมาณจากภายนอกที่จะจัดสรรให้แก่วัดเพ่ือสร้างศาสนสถานต่าง ๆ 
ต้องขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากส านักพระพุทธศาสนาก่อน ซึ่งขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ที่ผ่านมาได้เคยท าการขอ
อนุญาตไปเป็นปีก็ยังไม่มีการตอบกลับมานับเป็นอุปสรรคหนึ่งในการพัฒนาพระพุทธศาสนาเช่นกัน ส าหรับ
งบประมาณจากกองทุนการไฟฟ้ามีเพียงพอที่จะดูแลในพ้ืนที่ แต่ติดที่ข้อจ ากัดดังกล่าวจึงไม่สามารถน าไป
สนับสนุนวัดได้ 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะ  ในเรื่องงบประมาณ 
ที่จะก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เฟส ๒ สามารถของบประมาณจากกองทุนการไฟฟ้าได้หรือไม่ 

ผู้แทนจากกองทุนการไฟฟ้า ให้ข้อมูลว่า ในเรื่องนี้ขอให้เจ้าของโครงการได้มีการหารือกับท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัด น าเรียนปัญหาและข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากส่วนนี้ เพราะแต่ละปี 
งบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทนั้นจะใช้ในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย และมีแผนว่าจะด าเนินการเรื่องใดก่อนหลัง 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด ได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องงบประมาณนั้นไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญ เพราะการตั้ง
งบประมาณนั้นได้ถูกก าหนดว่าการด าเนินการในเฟสที่ ๑ จะต้องแล้วเสร็จจึงจะสามารถตั้งงบประมาณใน
เฟสต่อไปได้ ถ้าเฟสที่ ๑ ด าเนินการได้เสร็จเป็นรูปธรรมเฟสต่อไปก็สามารถด าเนินการตั้งและอนุมัติ
งบประมาณได้อย่างแน่นอน 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการฯ คนที่หน่ึง หัวหน้าคณะ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนการไฟฟ้า ซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างมาก ไม่สามารถรอการ
บริจาคจากภาคประชาชนได ้ต้องเสนอเป็นแผนการกอ่สร้าง/แผนการพัฒนาที่ชัดเจน การใช้จ่ายงบประมาณ
จากช่องทางใด และต้องการงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจากส่วนที่คิดว่าจะรับบริจาคได้จ านวนเท่าใด  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ ส่วนกลางด้วย ทั้งนี้ ในเรื่องแนวทางในการพิจารณา



๑๒ 
 

จัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานส าหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะวัดนั้น 
กระท าได้ระดับใดจะน าเรื่องไปสอบถามและแจ้งผลให้เจ้าอาวาสได้ทราบต่อไป 

ผู้แทนชาวชุมชนหนองแฟบ ขอฝากถนนเส้นปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร ต าบลมาบตาพุด ที่ปัจจุบัน
อยู่ในก ากับดูแลของเทศบาล เมื่อก่อนจะมีสามแยกตัววายแต่ตอนนี้ถูกปิดไปเนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุซ้ าซาก 
ท าให้ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎรเกิดรถติดมาก อยากเสนอให้ท าสะพานข้ามแยก เชื่อมต่อกับถนน  
บูรพาชลทิศ (ทางหลวงชนบท ๑๐๓๕) จะได้รับประโยชน์ในด้านโลจิสติกส์ และการเดินทางประจ าวันของ
คนในพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ เพราะส่วนใหญ่ใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร  

ทางหลวงชนบทระยอง โครงการนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งเสนอในที่ประชุม ครม.สัญจร จังหวัดระยอง 
เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ได้เสนอโครงการแยกตัววาย จุดเริ่มต้นโครงการ ๗ กม. ใกล้ ๆ จุดสิ้นสุดมอเตอร์เวย์ 
แต่เสนอโครงการเข้า ครม.ทั้งสองจุด คือ จุดต่อมอเตอร์เวย์เข้ากับบ้านฉาง พลา บูรภาพัทร หรือ  
(รย ๑๐๓๕) ตรงปลายจะเป็นตัววาย จุดเริ่มต้นได้ท าการศึกษาออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ต่อจาก
มอเตอร์เวย์กับถนนบ้านฉาง พลา บูรภาภัทร สร้างมากว่า ๒๐ ปี เพ่ือประโยชน์ทางด้านโลจีสติกส์ แต่ตอบ
โจทย์ด้านโลจีสติกส์ไม่ได้ เนื่องจากรถบรรทุกเลี้ยวเข้าถนนเส้นนี้ไม่ได้เพราะมีเกาะกลางสุขุมวิท ที่ กม. ๔๐ 
ขวางอยู่ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขคือ การก่อสร้างสะพานข้ามแยกให้รถที่มาจากถนน ๑๐๓๕ เข้าท่าเรือ 
มาบตาพุดได้โดยสะดวก โดยต้องท าการศึกษาออกแบบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ได้จัดท าและ
เสนอเรื่องไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาออกแบบ  
 

ภาพประกอบการลงพื้นที่ จุดที่ ๒ 
ณ วัดหนองแฟบ  ประเด็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลหาดหนองแฟบและหาดสนกระซิบ ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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จุดที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามประเด็นพื้นที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 
 

 
 

 

 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก เดินทางลงพ้ืนที่ไปยังเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพ่ือติดตามประเด็นปัญหา
พ้ืนที่ทับซ้อน โดยมี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  
 โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ไปส ารวจบริเวณพ้ืนที่ทับซ้อนที่เป็นปัญหาระหว่างกรมธนารักษ์
และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
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วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 
 
การหารือกับส่วนราชการ 
สมาชกิวุฒิสภา ประกอบดว้ย 

๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร   รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๒. พลเอก อูด้ เบื้องบน    สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๓. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๔. พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 



๑๖ 
 

จุดที่ ๔ พูดคุยกับประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด 
จังหวัดระยอง 
 

๕. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๖. นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๗. นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๘. นายจิรชยั มูลทองโร่ย   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 
๙. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลวีิโรจน์   สมาชิกวุฒิสภา (คณะกรรมการฯ) 

 
 

 
 

 
 
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ภาคตะวันออก ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นจากส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชนในประเด็น
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อนบนเกาะเสม็ด โดยมี หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมธนารักษ์
จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด กรมแผนที่ทหาร สื่อมลชน และประชาชน 
ร่วมหารือ ซึ่งประเด็นการหารือ มีดังนี้ 

 
สิทธิ์ในที่ดินท ากินบนเกาะเสมด็ 

 
ความเป็นมา เริ่มจากปี ๒๕๒๔ มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้เกาะเสม็ดเป็นพ้ืนที่อุทยาน

แห่งชาติ โดยก าหนดแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา ต่อมากรมธนารักษ์ ได้จัดให้ประชาชนเช่าพ้ืนที่ 
ซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนระหว่างเส้นสีด าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวอ่างว่าเป็นเส้นตาม
แผนที่แนบท้าย ขณะที่กรมธนารักษ์และชาวบ้านใช้เส้นสีส้ม ซึ่งเป็นเส้นที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดท า
ขึ้นเช่นกัน และให้เช่าตามเส้นสีส้ม เพราะเส้นที่เห็นเด่นชัดและมีหลักหมุดปักอย่างต่อเนื่องคือเส้นสีส้ม 
และที่ผ่านมาประชาชนก็รับรู้เฉพาะเส้นนี้มาโดยตลอด ดังนั้น วันนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้น จะ
ขอสอบถามข้อมูลเป็นรายประเด็น และขอให้ทุกท่านตอบข้อมูลข้อเท็จจริงความความเป็นจริง ดังนี้ 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : หลังจากพระราชกฤษฎีกาประกาศใช้ ได้มี
การปักหมุดบนที่ดินหรือไม่ หากปักตั้งแต่ปีใด เป็นเสาอะไร 

อุทยานแห่งชาติฯ : เมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ เรียบร้อย ส านักฟื้นฟูจะท าการปักหลักเขต
เป็นระยะ ซึ่งเดิมการปักหลักเขตจะมีระยะห่างระหวา่งต้นที่ ๑ – ต้นที่ ๒ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ส่วนปีที่
ปักหลักหมุดไม่ทราบแน่ชัด เพราะส านักฟ้ืนฟูเป็นผู้ด าเนินการ 

นางจันจิรา  สังข์สุวรรณ ชาวบ้านเกาะเสม็ด : เมื่อมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติฯ  
ปี ๒๕๒๔ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการน าป้ายและเสาแนวเขตที่เขียนว่าแนวเขตอุทยาแห่งชาติ
มาปักในพื้นที่ห่างเป็นระยะ ๆ  

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : ค าสั่งส านักงานป่าไม้เขตศรีราชา ที่ ๑๗๗/
๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะท างานส ารวจก าหนดแนวเขตและส ารวจออกแบบจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขต



๑๗ 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ในภูมิประเทศจริงของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยจัดท า
เครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้ด าเนินการในกิจกรรมส ารวจออกแบบจัดท าแนวฝังหลักเขต
และรั้วลวดหนาม ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด โดยคณะกรรมการนี้
ประกอบด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เป็นประธานคณะท างาน ซึ่งค าสั่งที่ 
๑๗๗/๒๕๔๒ นั้นไม่มีธนารักษ์อยู่ในบัญชีรายชื่อคณะท างาน แต่เมื่อไปดูข้อมูลที่ ๔.๑) ของค าสั่งฯ กรณี
บริเวณที่มีปัญหาเรื่องแนวเขตกับราษฎร ให้ด าเนินการจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้เป็น  
๒ แนว คือ แนวที่ ๑ ให้ด าเนินการตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาเป็นแนวเขตด้านอก พิจารณา
จัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตโดยการฝังหลักเขตทุกระยะ ๑๐๐ เมตร แนวเขตที่ ๒ ให้พิจารณา
ด าเนินการตามสภาพข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือมิให้บุกรุกต่อไปอีก โดยไม่ถือว่าเป็นการกนั
พ้ืนที่ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และที่หลักเขตให้เขียนว่า แนวเขตแก้ไข
ปัญหาราษฎร และให้ประธานคณะท างานน าพ้ืนที่ที่มีปัญหาขัดแย้งกับราษฎร เสนอคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบท าลายทรัพยากรป่าไม้ประจ าจังหวัด เพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไข
ต่อไป ดังนั้น ขอสอบถามว่าแผนที่ตามค าสั่งนี้ได้ท าไว้หรือไม่ 

อุทยานแห่งชาติฯ : แนวที่จัดท าคือแนวสีส้ม (ผลที่เกิดขึ้นจากปี ๒๕๔๒)  
พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : ต่อมาได้มีประชาชนร้องเรียนว่ามีปัญหาหลกั

เขตไม่ตรงกัน ซึ่งอุทยานแจ้งว่าแนวเขตสีด าเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ส่วนแนวสีส้ม คือ แนวที่กัน
เขตไม่ให้ประชาชนบุกรุก มติ กบร. เมื่อปี ๒๕๔๓ ออกมาว่าอย่างไร 

ธนารักษ์จังหวัด : มติ กบร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ กรณีปัญหาในเรื่อง
การรังวัดแนวเขตอุทยานที่มีความคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนให้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตร ีประจ าเขตตรวจราชการที่ ๓ เป็นประธาน โดยมีผู้แทนกรมธนารกัษ์และผู้แทนกรม
ป่าไม้เป็นกรรมการ ร่วมกันตรวจสอบแนวเขตและจัดท าแผนที่กายภาพให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยมี
รายละเอียดของอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนรายละเอียดของราษฎรผู้บุกรุกเป็นรายแปลงโดยให้ได้ข้อ
ยุติโดยเร็ว  

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : ต่อมาได้มีการปักหมุดหรือไม่ เมื่อมติ กบร. 
ออกมาเช่นนี้  

อุทยานแห่งชาติฯ : ได้ปักหลักเขตเป็นแนวเขตสีส้ม คือ แนวเขตแก้ไขปัญหาราษฎร  
นางจันจิรา สังข์สุวรรณ ชาวบ้านเกาะเสม็ด : หลังจากค าสั่ง ๑๗๗/๒๕๔๒ ของอุทยาน

แห่งชาติฯ ให้มาส ารวจแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ เป็น ๒ แนว แนวแรกคือ แนวเขตตามแนบท้าย 
พระราชกฤษฎีกา ปี ๒๕๒๔ และแนวเขตที่ ๒ คือ แนวแก้ไขปัญหาราษฎร ที่คาดว่าจะมีราษฎรบุกรุกให้
มาตรวจสอบสภาพความเป็นจริงในพ้ืนที่ ซึ่งอุทยานแห่งชาติฯ มีการปักหมุดรายงานแนวเขตอุทยาน
เสนอต่อป่าไม้เขตศรีราชา โดยหลักหมุดที่ปกัเขียนว่าแนวเขตอุทยานแหง่ชาต ิโดยไม่เห็นแนวเขตที่เขยีน
ว่าแก้ไขปัญหาราษฎร ดังนั้น สรุปได้ว่า ในพ้ืนที่ไม่มีแนวเขตที่อุทยานปักเพื่อกันการบุกรุกที่เพิ่มไปจากที่
ปักหลักหมุดไว้เมื่อปี ๒๕๒๔  
 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : มีข้อมูลยืนยันหรือไม่ว่าแนวเขตที่ปักทั้ง ๒ 
แนวนั้น เป็นแนวเขตเดียวกัน คือ แนวเขตพ้ืนที่อุทยานตามพระราชกฤษฎีกาและแนวเขตแก้ไขปัญหา
ราษฎร 

นางจันจิรา  สังข์สุวรรณ ชาวบ้านเกาะเสม็ด : ผลการส ารวจเขียนว่า แผนที่แสดงกิจกรรมการ
ส ารวจวัด ออกแบบ ฝังหลักเขต แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า -หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 



๑๘ 
 

มาตราส่วน ๑:๑๐,๐๐๐ หลักเขตที่ ๑๑๘ (หมุดอยู่ที่อุทยานเขาแหลมหญ้า) – ๑๑๙ – ๒๐๑ (หมุดอยู่ที่
หมู่เกาะเสม็ด) ก็คือ แนวเขตสีส้ม หลักหมุดนี้ปักเมื่อปี ๒๕๔๒  

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ :  เมื่อปี ๒๕๔๓ ได้มีใครคัดค้างบ้างหรือไม่  
ว่า ๒ แนวนี้ไม่ตรงกัน 

ธนารักษ์ : ได้มีการประชุมภายในระหว่างกรมธนารักษ์และกรมป่าไม้ สืบเนื่องจากมีพ้ืนที่เรื่อง
แนวเขตอุทยานที่ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์ 
กับกรมป่าไม้ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุเกาะเสม็ด เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมติที่
ประชุม ในเรื่องแนวเขตอุทยาน ให้ใช้แนวเขตอุทยานฯ ซึ่งเคยปักหลักเขตไวใ้นการประกาศเขตอุทยานฯ 
ครั้งแรก โดยให้ช่างส ารวจประสานงานกับป่าไม้เขตศรีราชาและอุทยานฯ เพ่ือด าเนินการส ารวจและ
จัดท าแผนที่กายภาพ โดยกรมป่าไม้และกรมธนารักษ์ยินยอมที่จะใช้แนวเขตที่รังวัดนี้ เป็นแนวเขต
อุทยานฯ  

อุทยานแห่งชาติฯ : หลังจากปี ๒๕๔๓ เกิดจากกรณี ฝั่งตะวันออก โดย พลต ารวจโท ประทิน 
สันติประภพ สมัยนั้น เข้าจับกุม จ านวน ๔๙ ราย ถึงได้เกิดมต ิกบร. ซึ่งไม่ใช่มติ เมื่อปี ๒๕๔๒ เพราะมติ
เมื่อปี ๒๕๔๒ นั้นถือว่าจบแล้ว โดยอ้างอิงตามที่คณะกรรมการฟ้ืนฟูฯ ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า สาเหตุที่ท าขึ้น
เป็น ๒ แนว ก็คือ แนวสีส้มท าเพ่ือบล็อกว่าที่ล้ ามา ณ ปัจจุบันคืออยู่เขตนี้ และปักหมุดอยู่ที่ที่ไปตรวจสอบ 
แต่แนวพระราชกฤษฎีกาเป็นแนวที่มีหมุดเดิมอยู่แล้ว เพราะเมื่อประกาศเขตอุทยานแห่งชาติฯ นั้นต้อง
ปักหมุด ดังนั้น หมุดที่ปักให้เห็นชัดเจน คือ แนวสีส้มที่เป็นการปักเสริม  

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : จากมติ กบร. ที่ให้ท าเป็น ๒ แนว โดยแนวที่ 
๑ คือแนวพระราชกฤษฎีการไม่ต้องปักหลักหมุด เพราะมีอยู่แล้ว และแนวที่ ๒ ที่มีการท าเสริมขึ้นใหม่ 
มีการปักหลักหมุดเป็นระยะ นั่นคือแนวสีส้ม และแนวสีส้มนี้มีความเห็นตรงกันว่าเป็นแนวที่ท าขึ้นและ
เห็นหลักหมุดจริง ขณะนี้ชาวบ้านอยู่ในแนวสีส้มทั้งหมด ต่อมามีการให้เช่าในปี ๒๕๔๔ โดยธนารักษ์
ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

อุทยานแห่งชาติฯ : เมื่อเกิดมติ กบร. ๒๕๔๓ ข้อแรก ก าหนดว่า อ านาจในการเช่าให้เป็นของ 
ธนารักษ์ ข้อ ๒ การเรียกเก็บค่าเช่าและค่าธรรมเนียม กรมธนารักษ์เรียกเก็บ ส่วนข้อ ๓ การขออนุญาต
พัฒนา ปรับปรุง หรือก่อสร้างจะต้องส่งเรื่องพร้อมแบบแปลนแผนผัง ให้กรมอุทยานฯ พิจารณา ในเรื่อง
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ความเหมาะสมของสภาพ  
ภูมิทัศน์ตามหลักวิชาการเป็นหลัก เมื่อเห็นชอบในแบบแปลนแผนผัง แล้วจะแจ้งให้กรมธนารักษ์
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พื้นที่ดังกล่าวนี้ คือพ้ืนที่ ๔๙ รายในเบื้องต้น และต่อไปยังพ้ืนที่ 
โซนเหนือด้วย และได้มีการเช่าล้ าเข้าไปในพ้ืนที่สีส้มบางส่วน แต่บางส่วนที่อยู่ในเขตกันออกอยู่แล้วก็
ไม่ได้เกิดปัญหา ซึ่งที่มาของปัญหาคือ แนวที่ให้เช่าล้ าเข้ามาในเขตสีส้ม อุทยานแห่งชาติฯ ก็ด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : สอบถามกรมธนารักษ์ ในตอนที่ให้เช่าพ้ืนที่ 
ทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับรู้หรือไม่ 

ธนารักษ์ : อ้างตามมติ กบร. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ มีประเด็นส าคัญอยู่ ๒ 
ข้อ คือ 

(๑) กรณีปัญหาในการรังวัดแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่มีความคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจนให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประจ าเขตตรวจราชการที่ ๓ เป็นประธาน 
ผู้แทนกรมธนารักษ์และผู้แทนกรมป่าไม้เป็นกรรมการร่วมกันตรวจสอบแนวเขตและจัดท าแผนที่



๑๙ 
 

กายภาพให้เป็นฉบับเดียวกัน โดยมีรายละเอียดของอาคารสิ่งปลูกสร้างตลอดจนรายละเอียดของราษฎร 
ผู้บุกรุกเป็นรายแปลง โดยให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 

(๒) ในเขตพ้ืนที่อุทยานแหง่ชาติ ๓,๕๐๐ ไร่ ห้ามมิให้เพ่ิมจ านวนราษฎรผู้มสีิทธิในการเช่าเพิม่ไป
จากจ านวน ๔๙ ราย ส่วนการจัดหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้น ให้กรมธนารักษ์และกรมป่าไม้
พิจารณาร่วมกันก าหนดรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการเช่าให้สอดคล้องกันระหว่างระเบียบของกรมป่า
ไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปด าเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
และระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๗ ส่วนพ้ืนที่
นอกอุทยานแห่งชาติ ๗๐๐ ไร่ นั้น เมื่อกรมธนารักษ์ด าเนนิการท าการส ารวจรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวน
และเนื้อที่ของราษฎรแล้ว ให้กรมธนารักษ์ด าเนินการจัดหาผลประโยชน์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
โดยมอบให้จังหวัดระยองกับกรมธนารักษ์และกรมป่าไม้ ร่วมกันท าการชี้แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้
ราษฎรในพ้ืนที่ทราบ ส าหรับกรณีที่กรมป่าไม้ประสงค์จะน ารายได้จากการจัดหาผลประโยชน์ในพ้ืนที่
อุทยานฯ ไปใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาอุทยานฯ นั้น ให้กรมป่าไม้ ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ต่อไป ข้อมูลนี้ คือ มติจาก กบร. โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนบเขตและจัดท าแผนที่ 
ตามค าสั่งที่ ๔/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ได้มีการพิจารณาข้อมูลการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
นอกเขตอุทยาน โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ส าคัญประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประจ า
เขตตรวจราชการที่ ๓ เป็นประธาน ธนารักษ์ ป่าไม้จังหวัด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่
เกาะเสม็ด ผู้แทนราษฎร ก านัน ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล และมีเจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ส านักงานป่า
ไม้จังหวัดระยองเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : ในที่ประชุมพิจารณาอะไรบ้าง  

ธนารักษ์ : ประธานได้สอบถามเรื่องราวเดิมจากมติ กบร. เมื่อวันที่  ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๓  
ผอ.ประยุทธ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบว่า เอกสารอุทยานแห่งชาติเข้าแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
สามารถจัดเตรียมให้ได้เพราะมีส าเนาคู่ฉบับอยู่แล้ว (ที่ประชุมถามถึง ๔๙ รายในพ้ืนที่) โดยหัวหน้า
อุทยานรายงานว่า ได้ส ารวจข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔๙ ราย อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
ส่วนตอนเหนือจะมี นายสุวัฒน์ ซึ่งเป็นนายช่างของธนารักษ์รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  ในการ
ด าเนินการรังวัดพ้ืนที่จริง หากมีสิ่งปลูกสร้างมีหลักฐานแสดงว่ามีการครอบครอบพ้ืนที่ก็จะด าเนินการ  
รังวัดส่วนพ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่า ก็จะไม่ได้ด าเนินการรังวัด  

จากนั้น ประธานได้สอบถามว่า การพิจารณาตัดสินใจว่าแนวเขตใดจะกันออกให้ราษฎรนั้น  
ช่างรังวัดไม่ควรตัดสินใจด้วยตนเอง ให้หารือกับกรรมการ (ซึ่งเป็นการประชุมยังไม่มีผลการหารือ)  
และประธานได้สอบถามว่า สัญญาเช่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอยู่ในหรืออยู่นอกเขตอุทยาน  
จะด าเนินการอย่างไร โดยหัวหน้าอุทยานตอบว่า ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามนโยบายของอธิบดี
กรมป่าไม้ไม่ต้องการน าพื้นที่ท ากินของราษฎรมาผนวกเป็นเขตอุทยานให้มีปัญหา ดังนั้น คณะกรรมการ
ควรเข้าไปศึกษาพ้ืนที่เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย เนื่องจากแนวเขตอุทยานได้มีการปักหลักเขตไว้
อย่างชัดเจนแล้ว ราษฎรอาจจะมีการโต้แยงสิทธิ์กันมากแต่มีตัวอย่างของค าพิพากษาของศาลฎีการะบุว่า  
ผู้ครอบครองพ้ืนที่หากินฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิครอบครองมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีสิทธิ
ครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวเพราะอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ส่วนพ้ืนที่วัด โรงเรียน สถานีอนามัย  
ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากรมป่าไม้ และกรมธนารักษ์มีความประสงฆ์จะกัน
ออกจากแนวเขตอุทยาน โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ได้ตกลงกัน คือ หากเป็นพื้นที่โล่งเตียนและเป็นพื้นที่ใช้



๒๐ 
 

ประโยชน์ จะมอบให้กรมธนารักษ์จัดให้เช่า แต่ถ้ายังมีสภาพเป็นป่าที่เหลืออยู่ควรกันเข้าเป็นเขตอุทยาน 
ส่วนพ้ืนที่กรมปศุสัตว์ที่ยกให้กรมป่าไม้ก็ให้ไปขอใช้ 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : โดยจากผลการประชุม มีแผนที่ประกอบด้วย
หรือไม่ และมีการน าแผนที่มาขออนุมัติหรือไม่ ว่าเห็นชอบแนวนี้เรียบร้อยแล้ว 

ธนารักษ์ : จากการประชุมครั้งนี้ ธนารักษ์ ได้รายงานว่า ส าหรับกรณีพ้ืนที่นอกเขตอุทยานฯ  
ได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน  

อุทยานแห่งชาติฯ : ให้ข้อมูลว่า แผนที่ฉบับนี้เป็นการลงนามของกรมธนารักษ์เพียงฝ่ายเดียว  
พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : แผนที่ฉบับนี้ได้ส่งไปยังกรมอุทยานฯ หรือไม่ 

เพื่อให้ลงนามรับทราบ เพราะเป็นการท างานของคณะท างาน ๓ ฝ่าย 
ธนารักษ์ : หลังจากได้จัดท าแผนที่ฉบับนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้ว อุทยานแห่งชาติฯ และกรมธนารักษ์ 

ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ โดยใช้แผนนี้ฉบับนี้ในการประชาสัมพันธ์ 
พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : จากข้อมูลท าให้ทราบว่าในกระบวนการได้

ข้ามขั้นตอนในการที่อุทยานฯ ลงนามให้ความเห็นชอบในแผนที่ แต่ได้น าแผนที่นี้ไปด าเนินการต่อโดย
การให้เช่า มีการปิดประกาศเรียบร้อย ขอสอบถามต่อไปว่า ได้แจ้งไปยังอุทยานแห่งชาติฯ ด้วยหรือไมว่า่
จะน าแผนที่ฉบับนี้ไปปิดประกาศ มีหลักฐานการแจ้งอุทยานหรือไม่ 

อุทยานแห่งชาติฯ : ขออ้างถึงการประชุม ณ อาคารรัฐสภาเมื่อครั้งก่อน ทางกรมอุทยานฯ  
ยังยืนยันว่าการด าเนินการของกรมธนารักษ์เป็นการด าเนินการฝ่ายเดียว เรามาทราบภายหลังและเกิด
การไปพิสูจน์ว่านอกจากล้ าเข้ามาในเขตอุทยานฯ แล้ว จึงได้เกิดปัญหา 

ธนารักษ์ : วันที่เริ่มท าสัญญาเช่าและวันที่แจกสัญญาเช่าฉบับแรก อธิบดีปลอดประสพ สุรัสวดี 
และท่านหัวหน้าอุทยาน ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง มาแจกสัญญาเช่าให้กับประชาชนทั้งในเขต คือ ๔๙ ราย 
และนอกเขต ตั้งแต่ป้อมอุทยานจนถึงแหลมเจ้าแม่ศรีทับทิม ที่ท าการอุทยานอีกฝั่งที่มีการรื้อไปแล้ว 

อุทยานแห่งชาติฯ : ข้อมูลที่กล่าวถึงนี้ เป็นแนวกันออกหรือไม่ หรือว่าเป็นแนวนอกเขตสีด า
หรือไม่ ข้อมูลนี้ไม่แน่ใจว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นการมอบสัญญาตามแนวเขตสีด าหรือแนวเขตสีส้ม 
ดังนั้น ขอน าเรียนต่อไปว่า พ้ืนที่ด้านเหนือที่มีการจับกุม ศาลได้พิพากษาตัดสินแล้วเกือบทั้งหมด แล้วก็
บังคับบริวารให้ออกจากพ้ืนที่ ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งศาล นั้นหมายความว่ากระบวนการในการพิจารณา
ด้วยระบบศาลมาแล้ว กระบวนการให้เช่าที่จริงชาวบ้านไม่ทราบในข้อเท็จจริง แต่เมื่อธนารักษ์ให้เช่า
เท่าใด ชาวบ้านก็ด าเนินการตามนั้น แต่การให้เช่าพ้ืนที่นั้น เป็นการให้เช่าจากกรมธนารักษ์ฝ่ายเดียว 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ มาทราบเรื่องเมื่อมีการรุกล้ าไปแล้ว 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๓ ได้มีการ
จับกุม เมื่อปี ๒๕๕๙ เกิดคดี จ านวน ๒๒ คดี ซึ่งระหว่างป ี๒๕๔๓ จนถึง ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างพิสูจน์ความ
จริงหรืออย่างไร ท าไมไม่ด าเนินการจับกุมตั้งแตแ่รก ปัญหาธนารักษ์เป็นผู้ให้เช่าฝ่ายเดยีวตามแนวสีสม้ที่
เคยท าไว้เพ่ือให้กันพ้ืนที่ออกตามมติ กบร. แต่ กบร. ก็ไม่ได้บอกชัดว่ากันออกแล้วท าอะไรต่อ จะให้เช่า
หรืออย่างไรก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี ้ค าถาม คือ ทุกฝ่ายจะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะแนวที่มีหลักหมดุชดัเจน 
คือ แนวสีส้ม แต่แนวอุทยานแห่งชาติฯ สีด านั้น ไม่มีหมุดที่ประชาชนสามารถเห็นได้ นอกจากต้นที่ ๑ 
ต้นอื่น ๆ หาไม่เจอ และที่มีการถอนหมุดของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ออกไปด้วยเหตุผลใด และหลักหมุด 
สีด าที่เห็นอยู่ ๑ ต้นนั้น เป็นแนวเดียวกับเส้นสีส้มหรือไม่ ตรงนี้ ประชาชนเชื่อมั่นว่าเป็นแนวเดียวกัน  
ซึ่งอุทยานแห่งชาติฯ จะต้องมีข้อมูลส่วนนี้ชี้แจ้งด้วย 



๒๑ 
 

อุทยานแห่งชาติฯ : แจ้งว่าอ านาจเส้นแนวเขตนั้นเป็นอ านาจของส านักฟ้ืนฟู การปัก การถอน 
ก็เป็นอ านายของส านักฟ้ืนฟูเช่นกัน ส าหรับหมุดสีด านั้น แต่ก่อนระยะห่างของหมุดจะประมาณ ๑ 
กิโลเมตร และจะไม่ถี่แบบเส้นสีส้มตามที่เห็นปัจจุบันที่มีความถี่มากขึ้น เพ่ือให้เห็นหลักหมุดได้ชัดเจน 

พลเอก วสันต์  สุริยะมงคล สมาชิกวุฒิสภา : ให้ข้อมูลว่า ได้ไปดูหมุดมาแล้ว ซึ่งมีระยะห่าง 
๑๐๐ เมตร ได้เห็นมาแล้วคือ หลักหมุดสีส้ม หมุดนั้นชัดเจนว่าเป็นหมุดอุทยานแห่งชาติฯ เพราะฉะนั้น 
เชื่อว่าเส้นสีด าจึงไม่มีมาตั้งแต่ต้น ประธานกรรมการฯ จึงได้สอบถามโดยให้ส านักฟื้นฟูมาชี้แจงหน่อยว่า 
ได้ท าการรังวัดปักหมุดหรือไม่ เมื่อปี ๒๕๒๔ จนถึงปี ๒๕๔๓ ไม่มีใครทราบหลักหมุดมาก่อน ทุกคน 
ยึดหลักหมุดที่เห็นอยู่เป็นประจักษ์พยานว่า นี่คือหมุดของอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเขียนไว้ชัดเจน ทุก ๑๐๐ 
เมตร แต่เมื่อปี ๒๕๕๙ ต้องยึดแนวเส้นสีด า ชาวบ้านก็ไม่ทราบว่าเส้นสีด าคือเส้นไหน ชาวบ้านที่อยู่มา
ก่อนตั้งแต่ปู่ย่าตายาย สามารถตรวจสอบได้จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อปี ๒๔๙๘ ว่าพ้ืนที่แห่งนี้
เป็นหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งอุทยานแห่งชาติฯ มาที่หลัง เราต้องชื่นชมชาวบ้านด้วยว่าเป็นผู้ที่สร้าง
คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เมื่อหลวงประกาศพ้ืนที่เกาะเสม็ดเป็นที่ราชพัสดุทั้งเกาะ ชาวบ้านก็
ยินดีขอเช่า เสียเงินทุกปีให้ราชการ ขอให้ทุกท่านคิดเช่นนี้ได้หรือไม่ คิดชื่นชมว่าชาวบ้านเหล่านี้เป็น 
คนที่ท าคุณประโยชน์อย่างมากมาย มีอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัย ประชาชนต้องการท ามาหากิน ต้องการให้
พ้ืนที่แห่งนี่เป็นที่ร่มเย็นสงบสุข เราควรช่วยกันหาวิธีว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง 
 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : การร่วมกันแก้ไขปัญหา คือ ต้องถอยคนละ
ครึ่งก้าว ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ได้ ดังนั้น หมุดที่เห็นคือหมุดตามเส้นสีส้ม จะเป็นแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติฯ หรือแนวพ้ืนที่กันออกก็แล้วแต่ ซึ่งยังมีความคลุมเครือว่าจะเป็นแนวเดียวกันกับเส้นอุทยานฯ 
หรือไม่ ตรงนี้จะด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
 อุทยานแห่งชาติฯ : โซนเส้นสีด าไปจนถึงชายฝั่งทะเลที่เป็นพ้ืนที่กันออก ไม่ใช่เขตอุทยาน
แห่งชาติฯ ปัญหาคือเส้นเขตสีด าถัดเข้ามาในป่าจนถึงเขตสีส้ม ได้ผ่านกระบวนการทางกฎหายผ่านการ
พิจารณาของศาลแล้ว และพ้ืนที่โซนตะวันออก ๔๙ ราย ณ ปัจจุบัน พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฯ มาตรา 
๖๔ ซึ่งท าการส ารวจบางส่วนที่ราษฎรเข้าร่วมโครงการ จนกระทั่งวัด โรงเรียน ที่สาธารณประโยชน์  
ที่เป็นพ้ืนที่พิเศษ ๓ ได้รังวัดให้ตามสิทธิ์ของกฎหมายอยู่แล้ว เพราะ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฯ มาตรา 
๖๒ รับรอง เพียงแต่ มาตรา ๖๒ ณ วันนี้ กระบวนการยังไม่สิ้นสุด แต่การรังวัดขอบเขตท าไปหมดแล้ว 
แต่การที่จะท าอย่างไรให้อยู่กันไดน้ั้น ก็อยากให้เป็นเช่นนั้น ซึ่งอุทยานแห่งชาติฯ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานจะ
น าข้อมูลข้อคิดเห็นที่ได้รับจากเวทีแห่งนี้ เสนอกรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าการขับเคลื่อนต่อจากนี้จะมี
แนวทางเช่นใดได้บ้าง เพ่ือให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ พิจารณาสั่งการ  

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : ขณะนี้ มีแนวทางใดที่สามารถด าเนินการได้
บ้าง 

อุทยานแห่งชาติฯ : กรมมีแนวทางเดียวในขณะนี้ คือ มาตรา ๖๔ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฯ  
ให้ด าเนินการส ารวจรังวัดพ้ืนที่ชาวบ้านที่ท ากิน ให้ได้สิทธิ์ท ากินตามปกติธุระที่ เคยอยู่เคยกิน 
ประกอบด้วย ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้ที่เข้าท ากินก่อน  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เป็นข้อมูลตั้งต้น 
และกลุ่มที่ ๒ คือ ผู้ที่ท ากิน ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงปี ๒๕๕๗ โดยจะต้องเป็นผู้ยากไร้ 
ส าหรับกลุ่มที่ท ากินหลังปี ๒๕๕๗ ตามประกาศ คสช. จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตร ๖๔ นี้ และผู้ที่มี
ปัญหาที่ถูกด าเนนิคดีกไ็ม่สามารถเข้าร่วมโครงการนีไ้ด้เช่นกัน เพราะมาตรา ๖๔ ก าหนดวา่ พ้ืนที่ที่เป็นคดจีะ
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ในส่วนของการด าเนินการส ารวจ จะระบุแยกแปลงให้ด้วยว่าท่านใดมีพ้ืนที่กี่ไร่ 
ตรงไหน ได้ก าหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  



๒๒ 
 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : คดีที่อยู่ระหว่างพิพากษา และคดีที่พิพากษา
เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการถอนฟ้องได้หรือไม่ หากไม่ได้จะท าเช่นไรต่อไป 

อุทยานแห่งชาติฯ : ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฯ จะเข้ามาตรา ๒๒ เดิม คือ ต้องรื้อถอน  
สิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติฯ ออก ซึ่งปัจจุบันศาลมีค าสั่งให้คนออกเท่านั้น อุทยานแห่งชาติฯ 
จะต้องด าเนินการตามระเบียบ คือ การไปบังคับคดี โดยในกระบวนการขั้นตอนนี้ ประชาชนสามารถยื่น
อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองได้ ซึ่งประชาชนก็ด าเนินการอยู่  

ผู้แทนของประชาชน : ในส่วนของศาลปกครองตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองว่า
จะให้รื้อถอนหรือไม่รือ้ถอน หรือจะเพิกถอนค าสั่งของหวัหน้าอทุยานแห่งชาต ิฯ ตามมาตรา ๒๒ ที่ให้รื้อ
ถอนอาคารออกจากพ้ืนที่พิพาท ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา ในส่วนของคดีอาญาที่ให้ออกจากพ้ืนที่
พิพาทนั้นศาลฎีกาสิ้นสุดแล้ว แต่ศาลให้ความเห็นว่าพื้นที่นั้นไม่ได้ตัดสินวา่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ 
หรือพ้ืนที่ของธนารักษ์ แต่พ้ืนที่นั่นคือ พ้ืนที่ป่า ซึ่งราษฎรที่สู้คดี ศาลพิพากษาแล้วว่า การบุกรุก  
ในคดีอาญาไม่เป็นการบุกรุก เพราะได้สิทธิ์ในการคอบครองที่ดินมาจากหน่วยงานราชการและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ศาลมองว่าไม่เป็นการบุกรุก ในส่วนของค่าเสียหายศาลพิพากษายกฟ้องให้ไม่ต้องจ่าย 
เนื่องจากไม่มีการท าความผิดในส่วนนี้ 

ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา : ถ้าใช้กระบวนการศาลนั้นเป็น
เรื่องยาว เพราะศาลฎีกายึดถือตาม พ.ร.บ. และศาลปกครองจะยึดถือตามสัญญาเช่า เพราะชาวบ้านถือ
สัญญาเช่าไม่ผิดกฎหมาย และไม่สามารถไล่ออกได้ ดังนั้น เมื่อทั้ง ๒ ศาล ต่างยึดถือแตกต่างกัน เมื่อศาล
ปกครองยึดถือตามสัญญาเช่า หน่วยงานราชการจะต้องท าการอุทธรณ์ เพราะเป็นหน้าที่ เมื่ออุทธรณ์ไป
ยังศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลจะชี้ขาดเช่นไรไม่ทราบ หากศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเช่นเดียวกับศาล
ปกครองระยอง ก็ต้องไปสู่กรรมการชี้ขาดอ านาจระหว่างศาล เนื่องจากค าพิพากษาของทั้ง ๒ ศาลขัดกนั 
นี่คือกระบวนการตามกฎหมาย แต่หากใช้กระบวนการทางฝ่ายบริหาร คือ อุทยานแห่งชาติฯ แจ้งว่า 
ธนารักษ์ให้เช่าเป็นการด าเนินการฝ่ายเดียว เรื่องนี้เป็นอ านาจทางบริหารน่าจะหารือกันว่าปัญหาเป็น
เช่นนี้ ราษฎรเดือดร้อน หลักคือ ต้องการช่วยเหลือให้ราษฎรอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ขอแนะน าว่า
อย่าใช้กฎหมายในการเจรจากัน เพราะไปต่อไม่ได้ 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : กรณีมีการคุยกันนั้น ผลทางคดีความจะมกีาร
ยกเลิกตามกฎหมายใดได้หรือไม่ เพ่ือให้กลุ่มที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้ได้รับประโยชน์จาก พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ มาตรา ๖๔ 

ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา : เห็นว่าเมื่อมีการพูดคุยกัน
เรียบร้อยจนตกผลึกแล้ว ส าหรับคดีที่ค้างอยู่ หากจะรอมชอมกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เห็นว่า
มติควรจะท าการถอนฟ้อง เพ่ือไม่ให้เกิดการแจ้งความด าเนินคดี ซึ่งคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาสามารถ
ถอนฟ้องได้ ส่วนคดีที่ถูกตัดสินเรียบร้อยแล้ว หากมีการเจรจาหาข้อยุติ หาข้อสรุปได้หมดแล้ว  
แม้ค าพิพากษาจะยังมีผลอยู่ การที่จะด าเนินการต่อไปคือการบังคับตามค าพิพากษา เมื่อตกลงกันได้ ก็ให้
เอาข้อตกลงร่วมกันไปให้กับกรมบังคับคดี โดยคู่กรณีทั้ง ๒ ฝ่ายตกลงยินยอมกัน หากผล คือ ให้อยู่ต่อไป 
ไม่ขับไล่ ดังนั้น ของดการบังคับคดี 

อุทยานแห่งชาติฯ : ขอเสนอให้หารือกันเฉพาะในส่วนที่เป็นปัญหา คือ ส่วนที่เกินเท่านั้น ดังนัน้  
ธนารักษ์และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ส านักฟ้ืนฟู ต้องหารือกันให้ละเอียดว่าผังโซนเหนือ และโซน
ตะวันออก เกินมาส่วนไหน เท่าไร ต้องมาตกลงกันในส่วนนี้ก่อนให้เกิดข้อยุติ หากส่วนใดที่ไม่ใช่ปัญหา 
ไม่ต้องน ามาพิจารณา  



๒๓ 
 

 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : ในเบื้องต้น ขอให้จังหวัดเป็นศูนย์หลักจัดให้ 
ทั้ง ๒ หน่วยงานได้มีการตกลงหารือร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อยุติ ให้จบเรื่องในส่วนเกินออกไป 

กรมธนารักษ์ : ในการแก้ไขปัญหาการให้เช่า เราด าเนินการตามมติ กบร. ในการจัดท าแผนที่
ร่วมกัน ภายใต้หมุดแผนที่ในเขตสีส้มทั้งหมด จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีการจัดให้เช่าเกินจากที่ก าหนด หมุด  
สีส้มมีกี่รายมีบันทึกรายงานการประชุม จะบอกว่าเป็นการจัดให้เช่าเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะธนารักษ ์
มีเอกสารแสดงชื่อ มีเอกสารอุทยานฯ ที่แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม ประกอบกับหมุดพ้ืนดิน มีแผนที่เขต
ให้เช่าของแต่ละรายก็ด าเนินการตามนั้นมาตลอด กรมธนารักษ์ยืนยันว่าการจัดให้เช่าภายใต้เขตพ้ืนที่  
สีส้ม แผนที่สีด ามาทีหลัง ซึ่งจัดท าตามแผนที่แนบท้ายเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้เส้น
แก้ไขคลาดเคลื่อนจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติฯ เดิม อันนี้ต้องยอมรับว่าธนารักษ์จัดให้เช่าภายใต้มติ 
กบร.ที่ถูกต้อง 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : หากยืนยันว่าถูกต้อง ดังนั้น ต้องหาหลักฐาน
ว่าเป็นแผนที่ที่เป็นแนวเขตอุทยานหรือแนวที่จะให้เช่า ซึ่งยังไม่มีหลักฐานประกอบ ซึ่งที่ประชุมก็ไม่มี
การยืนยันว่าได้เห็นชอบแผนร่วมกันแล้วว่าเป็นแผนที่อะไร เป็นแผนที่แสดงแนวเขตหรือเป็นแผนที่ที่จัด
ให้เช่า ซึ่งยังไม่ชัดเจนและที่ลงนามก็ยังไม่มี 

อุทยานแห่งชาติ : ตามข้อกฎหมายในส่วนพ้ืนที่ที่ถูกด าเนินคดีนั้น เป็นพ้ืนที่อุทยานจะให้เช่า
ไม่ได้ ต้องกันออก ไม่ทราบว่า ๑๕ ราย ผ่านกระบวนการพิสูจน์โดยศาล ดังนั้น ศาลได้พิจารณาครบถ้วน
แล้ว 
 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา : เรื่องการพิจารณาของศาล ได้เล่าให้ฟังว่า เรื่อง
ท่ีดินของทางราชการค้างศาลอยู่หลายพันคดี เพราะตัดสินไม่ได้ เนื่องจากถูกทั้งคู่ อุทยานฯ ทับป่าไม้  
ป่าไม้ทับที่ สปก. ผู้พิพากษาให้ข้อมูลว่าตัดสินไม่ได้ เป็นคดีค้างศาล เพราะเส้นเขต ดังนั้น กระบวนการ
ต้องยึดตามแนวเส้นหน่วยงานราชการเป็นเจ้าของ เป็นแนวเส้นตามพระราชกฤษฎีกา แผนที่แนบท้าย
ตามค าพิพากษาของศาลฎีกาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย ผู้พิพากษาไม่มีทางอื่นใดที่จะพิจารณาเป็นอยา่ง
อื่น ประชาชนต้องเข้าใจศาลด้วยว่าไม่มีหนทางอื่นใด ต้องพิพากษาตามพระราชกฤษฎีกาแผนที่แนบ
ท้ายที่หน่วยงานราชการแสดงว่า ตรงนี้คือเขตของอุทยาน แต่การพิพากษาของศาลเป็นไปตามกฎหมาย 
ซึ่งชัดเจนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ เพราะกฎหมายคือคนเขียน และคน 
๕๐,๐๐๐ รายชื่อ สามารถแก้ไขพระราชบัญญัติได้ คน ๑๐๐,๐๐๐ รายชื่อ สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ 
แต่ระเบียบค าสั่ง กระทรวง ทบวง กรม จะแก้ไม่ได้เพราะอะไร ในเมื่อคนเขียนเช่นกัน ศาลนั้นตัดสิน
ถูกต้องแล้ว แต่กระบวนการแก้ปัญหานั้นอยู่ที่เราทุกคน เราจะแก้ไขกันอย่างไร 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีข้อยุติที่ดี ขอมอบหมาย
จังหวัดไปด าเนินการให้ได้ข้อยุติ โดยขอให้ ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา 
แนะน าขั้นตอนที่ชัดเจนอีกครั้งในทางบริหาร 

ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา : ในส่วนของค าพิพากษาของศาล 
เข้าใจหน่วยงานว่าด าเนินการตามหน้าที่ ต้องมีหนังสือไปถึงกรมบังคับคดี เพ่ือท าการบังคับคดี ก็ท าไป
เพราะมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ แต่ในส่วนของราษฎรที่ถูกหมายบังคับคดี ท่านยังมีช่องทาง หากถูก
หมายบังคับคดีเพื่อให้ออกจากพื้นที่ ขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งไปยังกรมบังคับคดีว่า เรื่องนี้ยังไม่จบ เพราะ
มีคดีอยู่ในชั้นของศาลปกครอง เพราะฉะนั้น ยังไม่สามารถด าเนินการตามหมายบังคับคดี ได้ ต่อมา  
คดีของศาลปกครอง ไม่ว่าจะพิพากษาแล้วหรือยังไม่มีการพิพากษา อย่างไรก็ยังไม่จบ ส่วนที่พิพากษา
แล้ว หน่วยงานจะต้องอุทธรณ์ หากไม่อุทธรณ์หน่วยงานก็จะถูกด าเนินการตามกฎหมายเช่นกัน  



๒๔ 
 

เมื่ออุทธรณ์ หากศาลปกครองสูงสุดพิพากษามาเหมือนศาลฎีกาก็จบไม่มีปัญหา แต่ห ากพิพากษา
เหมือนกับศาลปกครองระยอง อันนี้จะมีปัญหา ที่หน่วยงานจะต้องยกประเด็นค าพิพากษาของศาลส่งไป
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอ านาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าจะให้ด าเนินการตามศาลใด  

ดังนั้น ขอเสนอว่า อย่าได้สู้ในทางกฎหมาย เพราะไม่จบ เห็นควรให้แก้ทางบริหารเท่าที่จะท าได้ 
เท่าที่กฎหมายเปิดช่อง ถ้ากฎหมายไม่เปิดช่องจริง ๆ และจ าเป็นอย่างยิ่งยวดจ าเป็นต้องแก้กฎหมายใด  
ก็ต้องแก้ แต่ขณะนี้สามารถท าอะไรได้เท่าที่มีอยู่ ทางแก้ในทางบริหารคือ ให้หน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ไม่ว่าจะกี่กรม กี่กระทรวงก็ตาม หารือกันให้จบ จะทราบที่มาหรือไม่ทราบที่มาก็
ตาม ปัจจุบันจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีใดตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ของแต่กระทรวง และแต่ละกรม ก็ท า
ตามอ านาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยความร่วมมือของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ควรจะถอนคนละ
ก้าว และเมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว คดีที่ค้างอยู่ในศาล คดีที่ศาลบังคับมาแล้วต้องด าเนินการตาม 
ค าพิพากษา ก็มีทางแก้ คือ คดีที่อยู่ในศาลหากใครที่ไปฟ้องก็ขอให้ไปถอนฟ้อง คดีที่ต้องบังคับคดี 
หน่วยงานก็ไปแจ้งกรมบังคับคดีว่าที่ศาลมีค าพิพากษาให้บังคับคดี คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรียบร้อย
แล้วไม่ติดใจที่จะบังคับคดีตามค าพิพากษาต่อไป ก็มีช่องทางตามกฎหมายที่จะให้ทุกคนอยู่ด้วยความสุข
ด้วยกันทุกฝ่าย 
 พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ประธานกรรมการฯ : มอบหมายให้จังหวัดรับไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหา โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริง ๆ อาจจัดเป็นวงเล็กก่อน เมื่อได้ข้อยุติตกผลึกแล้ว 
ค่อยขยายไปสู่วงใหญ่ โดยทุกท่านต้องถอยคนละครึ่งก้าว เพ่ือหวังผลให้เกิดข้อยุติ และปัญหาการเช่าที่
เกินและลุกล้ าไปริมหาด และชายหาดขอให้น าประเด็นนี้ไปหารือเป็นล าดับถัดไปด้วย เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนครอบคลุมทุกเรื่อง 

อุทยานแห่งชาติฯ : ในเรื่องหาบเร่ เต็นท์เขียว เบื้องต้นได้เสนอแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ
ฉบับใหม่ โดยจะท าให้เป็นโซนบริการบางส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้ 

ผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด : รู้สึกดีใจที่สมาชิกวุฒิสภา และคณะ ที่ลงมาติดตามผลงานว่าจะ
แก้ไขอย่างไร มีแนวทางอย่างไร ประชาชนก็เป็นผู้อยู่อาศยับนพื้นที่แหง่นี้มานาน เมื่อเกิดการประกาศให้
เป็นพ้ืนที่อุทยาน และให้ประชาชนที่อยู่อาศัยได้ท าการเช่าพ้ืนที่ตนเองที่อยู่มาก่อน ประชาชนก็ยินดี
ไม่ได้ติดขัด แต่ต่อมามีปัญหาการจับกุมด าเนินคดี จากเหตุของแนวเขตและหลักหมุดที่ไม่มีความชัดเจน
ของกรมอุทยานฯ ต้องการให้มีความชัดเจนว่าจะยึดและใช้เส้นใด เพราะทุกวันนี้ประชาชนเสียประโยชน์
และเสียทรัพย์สินมามากแล้ว ขอฝากท่านสมาชิกวุฒิสภาให้ดูแลเรื่องนี้โดยตลอด ให้ประชาชนอยู่ที่นี่
ตั้งแต่ยังไม่เป็นหมู่บ้าน จนทุกวันนี้เป็นพ้ืนที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว และขอฝากเรื่องของกลุ่มผู้วิ่ง
เรือ ที่มีการเสียเงินให้กับพ้ืนที่หาผลประโยชน์ในอุทยานฯ แต่ละล า แต่ละรายไม่เท่ากัน และยังเสียค่า
เข้า เพื่อน าพานักท่องเที่ยวชมทัศนียภาพและความสวยงามอีกล าละ ๕๐ – ๑๐๐ บาท/วัน ตรงนี้ ขอให้
งดเว้นหรือลดลงได้หรือไม่ สุดท้าย กราบขอบคุณที่คณะสมาชิกวุฒิสภาลงมาดูแลพวกเรา แม้จะอยู่พ้ืนที่
ห่างไกล วันนี้ ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความชัดเจนนั้น ขึ้นอยู่กับทุกท่านในวันนี้ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่จะร่วมช่วยเหลือกัน 
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